

นายทองดี จอมวงศ์
ปลัด อบจ.ลำปาง

คุณค่าในการเริ่มต้น ณ วันนี้ ถ้าหากเราเริ่มต้น ณ วันนี้ความคุ้มค่าและอีกสิบปีข้างหน้า ก็คงเป็นสิ่งที่ดี ดังที่ท่านสมาชิกสภาเกาะคาที่ให้ความหมายไว้ในการทำ วันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ อบจ. ได้เริ่มต้นในการจัดทำวันนี้ที่ถือว่าเราได้เริ่มต้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกับข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีที่เราเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าหากเราไม่เห็นชอบท่านผู้บริหารหรือท่านสภา ก็จะสามารถที่จะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ก็สามารถแก้ไขได้ ก็ขอแนะนำเสนอเพียงแค่นี้ เดี่ยวท่านรองนายกจะชี้แจงในเรื่องของการบริหารการจัดการเพิ่มเติม ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทธภักดิ์
รองนายก อบจ.ลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ไครพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมเองต้องขอชื่นชมท่านทั้งหลายที่ได้สร้างโรงงานแห่งนี้ขึ้นมาจนสำเร็จทดลองใช้ไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เราทำได้ ต้องชื่นชมนายกสุวิมล สมมี ที่ท่านได้สร้างโรงงานนี้ขึ้นมาด้วยความยากลำบากที่ชื่นชมแบบนี้ไม่ใช่พูดกล่าวลอยๆ เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนหรือผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเองก็ตาม มาดูงานที่เราพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างโรงงานกำจัดขยะแบบนี้ขึ้นมาที่จังหวัดลำพูน แทบจะไม่มีแววเลยว่าจะสร้างได้ หลายๆ จังหวัดในประเทศนี้ต้องการที่จะสร้างแบบเราสร้างไม่ได้ อันนี้ต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างโรงงานกำจัดขยะแห่งนี้ขึ้นมา สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าผมเองผมได้มาศึกษาการในฐานะที่เป็นรองนายกวิชาการนายก สิ่งที่ผมต้องมองอันดับแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าโรงงานกำจัดขยะของเราสร้างมาเพื่อเจตนารมณ์อะไร เจตนารมณ์อะไร ผมก็ได้ไปดูเอกสารตั้งแต่ต้นมาเจตนารมณ์ของโรงงานกำจัดขยะของเราไม่ได้หวังผลกำไร ถ้าหวังผลกำไรไปทำโรงงานอื่นเรียบร้อยแล้ว ป่านนี้คงไปทำโรงงานก๊วยเตี๋ยโรงอะไรไป แต่เจตนารมณ์ของการสร้างโรงงานกำจัดขยะของเรานั้นก็คือว่าจังหวัดได้บอกมาว่าให้เราทำหน้าที่ให้เรากำจัดขยะและเราก็ทำได้ เจตนารมณ์แรกของเราคืออันนั้น ลำดับต่อไปก็คือว่าต้องขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่เป็นห่วงฝ่ายบริหารที่เป็นห่วงว่าผมจะบริหารด้วยวิธีอะไรต่อไป ก็ต้องออกตัวว่าผมเองนี้ก็ได้อโอกาสมาเรียนมาในสาขาวิชานี้โดยตรงผมจบวิศวกรรม อดุสหาการ ผมเรียนมาเพื่อจะบริหารโรงงานโดยเฉพาะ ผมคงไม่พลาดผมจะไม่บริหารโดยใช้วิธีเดาเอา ฟังเขามาหรือว่าใช้ความรู้สึก ผมจะบริหารด้วยข้อมูล ด้วยหลักวิชาการ การบริหารทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งหมด ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าผมจะบริหารโรงงานกำจัดขยะนี้ไปได้แน่นอน และจะให้ความมั่นใจกับที่สภาแห่งนี้ว่าโรงงานเราจะไม่ร้างแน่นอน ถ้าประเมินว่าเกรงว่าจะขาดทุน ผมบอกเบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อนว่า ณ ปัจจุบันนี้ไม่ขาดทุนแล้วผมติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว ารายรับ

นายเกรียงเดช สุทธิภักดี สูงกว่ารายจ่ายแน่นอนตอนนี้ไม่ขาดทุนแน่นอน และบางท่านก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง
รองนายก อบจ.ลำปาง ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติที่เรากำลังจะร่างนี้ไปขัดต่อ พรบ.สาธารณสุขหรือไม่ พรบ. รักษา
ความสะอาดหรือไม่ ก็ขอยืนยันว่าไม่ขัด เพราะตาม พรบ.รักษาความสะอาดนั้น กำหนด
ไว้ว่า ๒๕๐ บาท ค่ากำจัดไม่เกินกว่า ๒๕๐ บาทต่อคิวบิตเมตร ใช้หน่วยไม่ตรงกับเราถ้า
แปลงเป็นตันก็คือว่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคิวบิตเมตรของเราเขียนว่า ๘๐๐ บาท ไม่
เกินพัน ไม่ขัดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็กลับมาดูที่ร่างข้อบัญญัติที่เรากำลังจะหามติในที่
ประชุมแห่งนี้ว่าเราควรจะมีข้อบัญญัตินี้หรือไม่ บางทีเราก็จินตนาการกันมากเกินไป
เป็นข้อที่ดี จินตนาการบางทีสำคัญกว่าความรู้ด้วยซ้ำไป ท่านที่ห่วงใยมาเดี๋ยวผมจดไว้
หมดจำไว้หมดละก็คิดว่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์เป็นบางข้อ โดยเฉพาะท่านจินณ์
ถาคำฟู เมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนามมีหลายข้อที่ ท่านได้ติติงไว้ ผมจดไว้และก็เป็น
ประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างยิ่ง ข้อบัญญัติที่เราจะร่าง ณ วันนี้เป็นค่าบริการการจัดการ
ง่ายๆ นิดเดียวระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการและก็มีค่าบริการค่าบริการเรากำหนด
ไว้ว่าไม่เกิน ๘๐๐ บาท แค่นั้นเอง ส่วนการจัดการบริหารจัดการโดยวิธีไหนนั้น ผมเอง
จะถือเอาข้อบัญญัตินี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดต่อองค์กรให้ได้ ผมให้ความเชื่อมั่นอย่าง
นี้และก็เชื่อว่าข้อบัญญัตินี้ถ้าตีความกันชัดๆ ระหว่างสองฝ่ายระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ ผู้รับบริการคือใคร คือ เทศบาล อบต. หรือใครก็ตามที่เอาขยะมาให้เราเราก็
เก็บค่าบริการเขามามีแค่สองคน ยังไม่เกี่ยวกับใครคนหนึ่งเกี่ยวกับเรากับผู้รับบริการเท่า
นั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อห่วงใยอันอื่นที่ท่านเกรงว่าผู้ให้บริการเราจะไปให้คนอื่นทำ เราก็ค
ใส่ไว้ในนี้แล้วว่าผู้ให้บริการต้องถือความเห็นชอบของสภาซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
กฎหมายใหญ่ตาม พรบ. ผมเองผมเน้นย้ำเสมอว่าผมจะบริหารภายใต้ข้อมูล หลัก
วิชาการ และกรอบของกฎหมายสามข้อ เชื่อมมั่นอย่างนี้ว่าไม่ต้องกังวลไป อนาคต
ข้างหน้าโรงงานนี้ไปได้แน่นอนและจะเป็นโรงงานตัวอย่างโรงงานต้นแบบให้กับประเทศ
นี้ผมยืนยันว่าผมทำได้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านจินณ์ ถาคำฟู

ประธานสภา

นายจินณ์ ถาคำฟู

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ผมถามไปท่านไม่ได้ตอบประเด็นของผมหลาย
ข้อ ผมมายกข้อหาหรือทางอัยการสูงสุดในการตกลงค่าจ้างของบริษัทนี้จะต้องทำต่อไป
สองปี แล้วการกำหนดราคาทางฝ่ายบริหารได้ทำ MOU กับท้องถิ่นต่าง ๆ แต่ขอออก
เจตนาผมก่อนว่าผมไม่ได้ขัดขวาง แต่ผมอยากเห็นการบริหารจัดการ ถ้าท่านยืนยันว่า
มีกำไร ในข้อที่จริงแล้วในกรณีที่ยัยการสูงสุดว่าเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับบริษัทที่ต้อง
บริหารภายในสองปีหลังจากเลยสองปีไปแล้วจะต้องใช้ พรบ.ในการประมูลหรือจะเช่า
หรือจะอะไรก็ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมา แต่ระยะสองปีนี้ไปทำ MOU กับท้องถิ่นไว้
๒๕๐ บาท แต่ข้อตกลงที่เราพูดกับบริษัทไว้ ๖๕๐ บาท และในกรณีที่ส่วนต่าง ๔๐๐
บาท ท่านมีข้อมูลให้เห็นหรือไม่ ที่ผมถามตรงนี้ถามเพราะเคลือบแคลงสงสัยตรงนี้ และ

นายจรินทร์ ฤคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

การที่ท่านไปทำ MOU วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้อบัญญัติตั้งนี้ยังไม่ออก ก็ไม่
เป็นไรอย่างไรเสียท่านก็อาจจะมีเจตนาที่อยากจะทำ แต่ให้ตรงที่เราอยากถามที่เป็นที่
เคลือบแคลงสงสัย วันนี้ที่ผมจะถามอีกข้อเดียว ถ้าท่านยืนยันว่าท่านตรากฎหมายตรงนี้
ตรงกับเจตนารมณ์อะไรก็ตามเราไม่ว่ากัน ไม่เป็นไร ถึงผมจะติดใจก็จะเก็บไว้ใน
ความรู้สึกสัก ๑ อยู่จะคอยดู แต่ผมถามว่าถ้าท่านบริหารต้นละ ๒๕๐ บาท แต่วันนั้นที่
เราหารือกันท่านบอกว่าท่านตกลงกับบริษัทไว้ที่ทำข้อตกลงกันไว้ ๖๕๐ บาทและอีก
ส่วนต่าง ๔๐๐ บาท ในกรณีที่เรารัดเก็บนี้บริษัทเขาจะเรียกร้องเราหรือไม่ ในกรณี
ต่อไปสมมุติว่าบริษัทเขาเรียกร้อง ๔๐๐ บาทคืนจากเรา ผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ในเรื่องของกฎหมายระหว่างบริษัทกับเรา ผมถามท่านว่าท่านจะเอาเงินตรงไหนที่ไปใช้
ส่วนต่างที่ขาดทุน ๔๐๐ บาท แต่ผมอยากให้สภาแห่งนี้ยืนยันให้ฝ่ายบริหารยืนยันว่า
๔๐๐ บาท เท่าที่ผมได้ยินมาวันนั้นผมไม่อยู่หลังจากหารือแล้วผมก็ออกไปเพราะผมมี
ภารกิจ ท่านบอกจะขอเป็นเงินสำรองจ่ายเอาไว้ ๑๙ ล้านบาท ถ้าเอาออกไปจ่ายแน่ๆ
เลย ถ้าเราตกลง ๒๕๐ บาท และส่วนต่างอีก ๔๐๐ บาท ตรงนี้ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่
ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -เชิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทธิภักดิ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคราฟ และสมาชิกสภาองค์การ
รองนายก อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ที่ท่านจรินทร์ ฤคำฟู ได้แสดงข้อห่วงใยมาเมื่อสักครู่ก็
เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอันหนึ่ง ก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการกำจัดเราไม่ใช่ ๖๕๐ บาทแต่
เป็น ๔๕๐ บาท คือรายจ่ายที่เราจ่าย ๔๕๐ บาท รายรับเรารับจากเทศบาล อบต.ต่างๆ
๒๕๐ บาท โดยผลการวิจัยเท่าที่ผ่านมาที่เราทดลองเครื่องจักรมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขยะ
เปียก ๑ ตัน จะได้ RDF ที่จะไปจำหน่าย ๓๐๐ กิโล ตอนนี้เขาเคาะราคามาให้ผมแล้ว
SCG ประชุมแล้วเมื่อเช้านี้เคาะราคามาแล้วจะซื้อกิโละ ๑ บาทก็คือ ๑ ตัน เราได้คืน
มา ๓๐๐ บาท อันนี้ผมไม่นับขยะรีไซเคิล ถุงพลาสติกที่เราคัดได้ เหล็กที่เราคัดได้ หรือ
แม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำได้จากกระบวนการขยะเหล่านี้ รายรับที่เกิดขึ้นมา ๓๐๐
บาท บวก ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ๔๕๐ บาท ท่าน
ต้องถามแล้ว ๑๐๐บาท จะเอาเก็บไว้ที่ไหนไม่ใช่ว่าจะเอาที่ไหนไปจ่าย แต่ที่เราต้องการ
ค่าใช้จ่ายคือว่าเราเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะก็
เหมือนกับว่าเราทำ MOU ร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัยอะไรแบบนี้เราต้องกัน
ค่าใช้จ่ายของเราไว้ แต่ผลการดำเนินการจะกำไรขาดทุนอย่างไรเบื้องต้นผมยืนยันกำไร
ต้นละ ๑๐๐ บาท นี้ยังไม่แนบอย่างอื่น ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านจรินทร์ ฤคำฟู
ประธานสภาฯ

นายจรินทร์ ถาคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ผมขออนุญาตถามให้ถึงที่สุดในขณะที่เรายังไม่มีรายรับที่ปรับของ อบจ. แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องจ่ายให้กับบริษัท เพราะบริษัทนี้การทำงานของบริษัทจะต้องมีกำไรและขาดทุน ท่านประธานในขณะที่ผลตอบแทนบริษัทนี้ส่วนต่างตรงนี้ท่านจะเอาตรงไหนไปจ่ายเขาก่อนที่จะเรามีรายรับจากที่ท่านจัดเก็บขยะ หรือท่านยังต้องขอเอาเงินสะสมไปเป็นเงินสำรองสำหรับจ่ายตรงนี้ ผมถามตรงนี้ แต่ผมรู้ว่าการลงทุนอะไรก็ตามต้องมีกำไรและขาดทุนต้องมีกำไรและขาดทุน ท่านอธิบายความให้ผมนิดหนึ่งว่าในขณะที่เรากำลังดำเนินการที่ว่าบริษัทอะไรที่ว่าตกลงกับท่านไว้ ตกลงกับท่านไว้ว่าเราจะต้องได้ขยะมีกำไรตันละ ๑๐๐ บาทนี้ผมก็ไม่ได้เห็นว่าข้อตกลงที่ท่านทำไว้วันนั้น ที่ฟังกันมา ๖๕๐ บาท วันนี้ท่านบอก ๔๕๐ บาท ผมน่าจะฟังมาไม่คลาดเคลื่อนหุ้ผมดีหุ้ผมไม่หนวก ผมพูดตรงๆ ถ้าวันนี้ผมถามท่านว่าในกรณีที่เรากำลังรอที่เราจัดเก็บและเป็นกำไรในขณะที่เราต้องตอบแทนให้กับบริษัทเราจะเอาเงินตรงไหนไปเป็นเงินสำรองจ่าย ผมถามตรงนี้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายก อบจ.ลำปาง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านก็ถามตรงๆ ผมก็จะตอบตรง ๆ ถ้าเป็นค่าใช้จ่าย อบจ. ก็จะมาจากงบประมาณ อบจ. ถ้างบประมาณประจำของเราที่มีใช้งบประมาณของเรา แต่ถ้างบประมาณเราไม่มี เราก็ใช้เงินจ่ายขาดเป็นระเบียบของการบริหารระเบียบพัสดุก็เป็นตามนี้อยู่แล้ว เบื้องต้นจริง ๆ แล้วนี่เราตั้งไว้ที่ ๖๕๐ บาท ทำเข้าใจถูกแล้ว แต่ว่ามีการต่อรองกันในที่ประชุมที่ประชุมคือที่ทางจังหวัดเป็นประธานในวันนั้น ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ต่อรองให้เราเป็น ๔๕๐ บาท มีมติในที่ประชุมรองรับเรียบร้อย ๔๕๐ บาทต่อตันเป็นค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะทำกิจการใด ๆ ต้องลงทุนก่อนถึงจะได้ผลกำไรตามมา จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวก่อน กำไรก็จะตามอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง และที่ว่าเราจะกันไว้แค่ไหนเยอะแยะอันนี้คือปริมาณสูงสุดที่เราจะต้องจ่ายแต่เอาเข้าจริงเชื่อว่าไม่ต้องจ่ายขนาดนั้น เพราะว่าผมมองแล้วว่าผลออก ๆ อาจจะไม่เยอะขนาดนั้น ไม่ใช่ตัวเลขที่ท่านพูดถึงเป็นคาดการณ์สูงสุดที่เรารองรับได้คือ ๒๐๐ ตันต่อวัน แต่จริง ๆ แล้วถ้าขยะสมมุติว่ามา ๕๐ ตันต่อวันหายไปสี่เท่า ค่าใช้จ่ายหายไปสี่เท่ารายรับเราก็เพิ่มมาสี่เท่า การบริหารจัดการตรงนี้เชื่อผมว่าโรงงานนี้ไม่ชี้เหร่แน่นอนรับรองว่าจะบริหารดำเนินการได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับประเทศนี้ กับอปท. อื่น ๆ และก็จะเชื่อว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ต้นที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้ก็คือสามารถกำจัดขยะให้กับพี่น้องประชาชนคนลำปางได้และจะแก้ไขปัญหาล้างแวลล้อมของพี่น้องประชาชนคนลำปางได้ และสามารถจะต่อยอดในอนาคตจะต่อยอดไปยังเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจจะเป็นหน้าเป็นตาของ อบจ. เราในอนาคตได้ สิ่งเหล่านี้ผมยืนยันผมมีแผนของผม

นายเกรียงเดช สุทธิภักดี อยู่แต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เรจะต้องนำเสนอ ตอนนี้เราแค่พูดถึงเรื่องข้อบัญญัติในการ
รองนายก อบจ.ลำปาง จัดการขยะมูลฝอยแค่นั้นเอง ในสิ่งอื่น ๆ ที่มันนอกเหนือจากข้อบัญญัติจากนี้ไปนี้ผมจะ
อธิบายไปทั้งหมดในวันนี้ก็คงไม่หมด เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะแยะมากมาย
ไม่ใช่เรื่องมิติเดียวที่เราเห็นไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุน เป็นเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร เป็น
เรื่องการบริการสาธารณะของพี่น้องประชาชนที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญต่อไปใน
อนาคต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพูดไว้ที่ห้องประชุมเราไว้ว่า ที่ลำพูนอยากได้โรงงาน
กำจัดขยะแบบนี้มากแต่เราทำไม่ได้ อันนี้ผมต้องขอชื่นชมพวกท่านที่ได้ทำไว้ ผมมีหน้าที่
บริหารโรงงานนี้ต่อไป เป็นเรื่องที่ผมจะต้องทำแต่เครดิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้เกิด
ขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายแล้วเขาไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนทำเขาบอกว่า สจ. และนายก
นายกก็หมายถึงท่านนายกสุณี สมมี เป็นคนทำไว้ผมเองผมมาทำตามสัญญาที่พวกท่านทำ
ไว้ก่อนแล้วเท่านั้นเอง ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านจินณ์ ถาคำฟู

ประธานสภาฯ

นายจินณ์ ถาคำฟู

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิด ท่านไม่อนุญาตผมลุกยืน
ก่อน อยากจะให้รบบัด ในข้อตกลงในขณะที่ท่านไปทำ MOU กับท้องถิ่นบริษัทเข้าไป
ด้วยหรือไม่ จริง ๆ การหารืออัยการสูงสุดเขาก็เขียนไว้ในนี้ที่ท่านตอบมาจะได้ตกลงทำ
สัญญาในข้อที่สี่คือหลังจากที่ที่บริษัทดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้สองปีแล้ว เขาบอกว่า
โดยมีการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งตามที่กำหนดไว้ผนวกข้อสี่ตรง
นี้ ที่ตอนเราต่อรองกันแล้วเหลือ ๔๕๐ บาท ทำไมท่านต้องไปเจรจา ๒๕๐ บาท ท่าน
อาจจะพวงไปว่ากลัวท้องถิ่นเหล่านั้นจะไม่มาทิ้ง ไม่เอาขยะมามอบให้กับเรา ที่เราผม
เชื่อเจตนาผมเองก็ไม่ชอบขยะ ขยะตรงไหนที่ล้นผมอยู่ในเขตเทศบาลเขามีการจัดเก็บ
โดยเขาจ้างบริษัทเอกชน ผมก็เข้าใจว่าถูก แต่ของเรานี้จริง ๆ เราเป็นคู่สัญญากับบริษัท
ในการที่ให้เข้ามาบริหารแทนเรา แต่วันนี้ที่ท่านจะตอบว่าไม่ใช่บริษัทนะเรายังบริหารอยู่
นะคืออย่างไรก็ต้องเป็น เราพูดกันหลายครั้งแล้วว่ายังไงต้องเป็นที่ผมต้องถามตรงนี้ ถาม
ให้มันกระจ่าง จากความรู้สึกที่ผมพะวัภพะวงอยู่จนฝันร้าย และถามว่าทำไมท่านไม่ให้
บริษัทเป็นคนเจรจาเอง ทำไมต้องเป็นเราหรือว่าเขาไปนั่งร่วมกับเราและเราคุยกับเขา
บอก ๔๕๐ บาท วันนั้นบอก ๖๕๐ บาท วันนี้ลดเหลือ ๔๕๐ บาทและเราไปเจอเขา
๒๕๐ บาท ตรงนี้ผมก็ยังเคลือบแคลงสงสัยว่ายังไม่กระจ่างในความรู้สึกของผม เราต้อง
จ่ายเขาเป็นรายวัน รายเดือน เป็นอะไรอย่างไร ผมไม่เข้าใจเพราะเราไม่เห็นรายละเอียด
อะไรเลย วันนี้ที่ผมพูดทั้งหมดมาจากที่ข้อหารือ ข้อตกลงที่ท่านทำไว้ สัญญาที่ท่านทำไว้
กับบริษัทเก่าตั้งแต่ก่อนก่อสร้างมาถึงหกเดือนจากหกเดือนท่านต้องทำบริหารอีกสองปี
ก็ไม่เคยเห็นสมาชิกท่านใดก็ไม่เคยเห็น ที่ผมต้องถามวันนี้ท่านอย่ารำคาญผมแล้วกัน ผม
ถามในฐานะเป็นตัวแทนของคนลำปาง ท่านก็คนลำปางวันนี้ถ้าเราทำแล้วมันเกิด

นายจินณ์ ฤคำฟู ประโยชน์ร่วมกันจะเป็นที่ชื่นชมอย่างที่ท่านชื่นชมอยู่ ผมถามอีกข้อว่าทำไมท่านไม่เอา
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริษัทไปตกลง ถ้าบริษัทมาทำแทนน่าจะให้บริษัทมาตกลง ขอขอบคุณ
 นายพิษณุพล ประสาน ทีเดียวจะหาว่าผมเลือกปฏิบัติ ท่านจินณ์ ฤคำฟู ผมให้โอกาสท่านเพียงครั้งเดียว
 ประธานสภาฯ ท่านต้องยกมือก่อน และให้ผมอนุญาตก่อน
 นายจินณ์ ฤคำฟู เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคราฟ และสมาชิกสภาองค์การ
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณครับท่านประธาน ผมเสียมารญาติไปนิดหนึ่ง
 อาจจะใจร้อนผมสมาชิกสภาใหม่ด้วย ขอขอบคุณ
 นายพิษณุพล ประสาน เชิญท่านนั่งลง เชิญฝ่ายบริหาร
 ประธานสภาฯ
 นายเกรียงเดช สุทธภักติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคราฟ และสมาชิกสภาองค์การ
 รองนายก อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมก็รองนายกใหม่เช่นกัน ลูกขึ้นเร็วไปหน่อย ก็ต้อง
 ตอบข้อซักถามแบบนี้ว่า จริง ๆ MOU ก่อน MOU นี้คือบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ
 กันระหว่างกันทั้งสองฝ่าย แล้วถามว่าเป็นสัญญาหรือไม่ ก็ไม่ใช่เป็น MOU เป็นข้อตกลง
 ระหว่างสองคน ท่านเชื่อหรือไม่ว่าผมเป็นรักษาการนายกนี้ผมเซ็น MOU วันหนึ่ง
 ก็ฉบับ MOU ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ผ่านสภานี้ มีหลายฉบับมาก กับน้ำดื่มนี้ก็ใช่ สาธารณสุข
 ก็ใช่ หลาย ๆ องค์กรต้องทำ MOU กับเรา เป็นหน้าที่ เป็นดุลยพินิจและความ
 รับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร ซึ่งเป็นดุลยพินิจของผมที่ผมจะต้องไปตกลงว่าเท่าไร
 เหมือนกับเราเปิดร้านขายสินค้าอันหนึ่งขึ้นขึ้นมา ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผมมี
 หน้าที่ในการรับผิดชอบตั้งราคา ผมอาจจะตั้งราคาขึ้นมาหนึ่งหมื่นบาทหรือสิบบาทเป็น
 ดุลยพินิจความรับผิดชอบของผู้บริหาร หนึ่งหมื่นบาทอาจจะถูกก็ได้ สิบบาทอาจจะถูก
 ก็ได้เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งผมยินดีที่จะถูกตรวจสอบและยินดีที่จะถูวิเคราะห้โดยการ
 กระทำของผู้บริหารเอง บังเอิญในช่วงที่ผ่านมาผู้บริหาร อบจ. เราเหลือน้อยเต็มทนก็
 คือจริงๆ แล้วกำหนดนโยบายโดยผ่านผมเพียงผู้เดียวและเป็นโชคดีที่ผมจบทางนี้
 โดยตรงผมจึงกล้าตัดสินใจ ถ้าผมไปจบสาขาวิชาอื่นมาผมก็ไม่กล้าตัดสินใจ อันนี้ผมจบ
 ทางนี้โดยตรงเคยทำงานด้านนี้ที่ประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงเป็นถึงประธานสภา
 อุตสาหกรรมมาแล้ว ผมจึงกล้าตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรกับโรงงานนี้ต่อไป เชื่อกันว่า
 การทำ MOU ของเรากับ อปท.ต่าง ๆ รายรับที่เราได้ ๒๕๐ บาท เป็นเพียงแค่ขาเดียว
 อีกสามร้อยบาทที่จะได้รับมาอีกนี้รวมกันเป็น ๕๕๐ บาท มันอีกขาหนึ่งมีพลาสติก มี
 เหล็ก มีปุ๋ย มีอะไรอีกตั้งเยอะแยะที่เราจะได้รายรับเข้ามา ผมยังนึกตัดสินใจเลยว่า
 ตั้งราคา ๒๕๐ บาท นี้อาจจะสูงไปด้วยซ้ำไป เพราะเราตั้งนโยบายแล้วจริงแล้วเราจะต้อง
 ไว้ที่แรกว่าจะเท่าทุน แต่ตอนนี้กำไรไปแล้ว และอนาคตกำไรอาจจะเยอะกว่านี้ พอกำไร
 เยอะปัญหาก็จะเกิด ท่านเชื่อหรือไม่ว่า อปท. ต่างๆ เขาจะไม่มาหาเราเขาคิดว่า ๒๕๐
 บาทนี้แพงไปด้วยซ้ำ อันนี้ผมก็เลยว่าเป็นเรื่องวิธีและดุลยพินิจของผู้บริหารที่จะต้อง

นายเกรียงเดช สุทธภักติ ตัดสินใจว่าจะทำอะไร ผมก็ต้องขอขอบคุณจริง ๆ ที่ท่านเป็นห่วงผมเกี่ยวกับเรื่องด้าน
รองนายก อบจ.ลำปาง นี้ เพราะผมเองในมิติของการบริหารอาจจะมิติหนึ่ง แต่มิติทางการเมืองนี้ท่านต้อง
แนะนำผม มิติทางการเมืองนี้ผมอาจจะไม่คุ้นชิน ท่านแนะนำผมมาผมก็น้อมรับและก็จะ
นำไปปฏิบัติแต่เชื่อมั่นผมเถอะผมบริหารได้ และก็สิ่งที่ทำไปไม่ผิดกฎหมายแน่นอน
ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านทวี ศรีวิชัย

ประธานสภาฯ

นายทวี ศรีวิชัย

ส.อบจ.อ.เถิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เกี่ยวกับข้อบัญญัติที่ได้นำเสนอกันทางฝ่ายบริหารได้
นำเสนอ มุมมองผมมองอย่างนี้ คำว่าบริการสาธารณะคำว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนี้
ชัดเจนเลย อบจ. จะต้องทำ ถ้ามว่าบริการสาธารณะที่เกิดขึ้น ถ้ามว่าถนนเส้นหนึ่งที่เขา
สายสแลม-ปางอ้า ถ้ามว่าเรามาตีเป็นต่งเลขได้หรือไม่ ถ้ามว่าใครได้กำไรไม่ได้กำไร ถ้าม
ว่าการบริการขยะต่อให้ท่านเรียกบริการ ๒๕๐ บาท แล้วก็ฝ่ายบริการ ๓๕๐ บาท
ขาดทุนไปหนึ่งร้อย อันนี้ในเชิงปฏิบัติ มองในเชิงธุรกิจ แต่ผมก็มองไปอีกมุมหนึ่งไม่
ขาดทุน ในเมื่อเราเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเราบริการสาธารณะ บริการทั้ง ๖
อำเภอ อำเภอผมอำเภอบ้านนอกยังไม่ได้รับบริการตรงนี้ แต่ผมก็สนับสนุนยึดอกเลย
การมองในมุมมองของรัฐศาสตร์บริการสาธารณะนี้เราจะมามองเป็นตัวเลขปีมาเป็น
ตัวเลขกำไรขาดทุนคงไม่ได้ แต่ถ้าท่านไปกังวลอย่างนั้น ผมไม่ได้บอกว่าผมจะเชื่อท่าน
รองว่าท่านเป็นนักบริหารนักธุรกิจจะผลกำไรตอบแทนอย่างไร แต่ผมมอง ณ วันนี้ ณ จุด
นี้ ผมในฐานะสถานะส่วนตัวโดดโดดเลยไม่เกี่ยวข้องกับใคร ผมอยากจะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติที่ท่านนำเสนอมาตรงนี้ผมเห็นชอบเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้ว ก็
แล้ววันข้างหน้าผมก็หวังว่าท่านก็คงไม่เอาดาบไปเชือดคอตัวเองหรอก อีกอย่างหนึ่งคำ
ว่าฝ่ายบริหารนิยามคำว่าฝ่ายบริหารตีความไปถึงท่านปลัด ท่านรองปลัด ทั้งหมดนี้คือ
หม้อเข้าหม้อแกงท่านท่านมีดดาบมีมีดดาบอยู่ในมือตัวเองนี้ท่านจะประกอบทุจริตมา
เชือดคอตัวเอง แค่ที่มองเห็นตรงนี้ คำว่าบริการสาธารณะผมมองแล้วคุ้มค่าแล้ว
ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านจินณ์ ถาคำฟู

ประธานสภาฯ

นายจินณ์ ถาคำฟู

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยยานานท่านทวี ศรีวิชัย
อาจจะเข้าใจผิดคำว่าบริการสาธารณะท่านประธาน ทุกคนมีเจตนาด้วยกันทั้งสิ้น แต่ที่
ผมถามนี้ผมไม่ได้ถามเรื่องกำไรขาดทุน ผมถามว่าถ้าขาดทุนทำไมท่านไม่เจรจาไม่ให้
ขาดทุน คือผมกังวลถ้าสมมุติเกิดกรณีขาดทุนที่วันนั้นที่เราหารือกัน เราจะต้องเอาเงิน
สำรองจ่ายจ่ายขาดเงินสะสมที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟัง ผมกังวลตรงนี้ต่างหาก ท่าน

นายจินณ์ ถาคำฟู ประธาน เราเข้ามาวันนี้ท่านจะเองงบประมาณบริหารเกี่ยวกับสาธารณสุขประโยชน์
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครขัดแย้งกัน ผมเป็นห่วงยกตัวอย่างที่รัฐบาลเขาซื้อข้าวเขาจำหน่าย
 ข้าวและสุดท้ายเกิดการเสียหายขึ้นมา เขาบอกว่าทำให้รัฐเกิดการเสียหาย ผมเป็นห่วง
 ต่างนี้ต่างหาก ผมไม่ได้บอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะไปค้าขายกำไร
 ขาดทุนที่ผมต้องพูดเรื่องนั้นก็เพราะอะไร ผมเป็นห่วงว่าถ้าสมมุติเกิดกรณีที่เรบริหาร
 เข้าไปแล้วนี่จะต้องเองงบประมาณไปไปสำรองจ่ายให้เขาในกรณีที่บริษัทเขาขาดทุน
 เพราะทำ MOU กันไว้อย่างนั้นท่านประธาน โปรดเข้าใจด้วย ผมก็เป็นนักนิติศาสตร์
 เช่นกัน ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประธาน -ขอท่านถาวร บุปผาเจริญ
 ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในประเด็นจริงๆ นี้เราไม่ได้พูดถึงว่าโรงงานนี้ไม่ได้เป็น
 การบริการสาธารณสุขประโยชน์ใช่ การบริการสาธารณสุขประโยชน์นี้เรื่องกำไรไม่ได้มอง
 แต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐทำเองยกตัวอย่าง ชสมก. กรุงเทพมหานครดูแล ไม่มีภาคเอกชน
 ไปอยู่ชั้นกลางตอนนี้ที่คุยกันนี้เนื่องจากมีเอกชนเป็นผู้รับจ้างและมีการไปประกันราคา
 ในการจุดนี้เป็นการพูดประเด็นนี้ จริง ๆ โรงงานกำจัดขยะนี้ถ้าอบจ.เป็นผู้ดำเนินการเอง
 ท่านไม่เก็บค่าดำเนินการ หนึ่งปี สองปี ก็ยอมได้ เพราะไม่มีเอกชนอยู่ตรงนั้น แต่ที่พอดี
 มีเอกชนเข้ามาอยู่ตรงนั้น ก็จะมองเป็นเรื่องมองในที่อภิปรายเป็นห่วงเรื่องการกฎหมาย
 เอื้อประโยชน์ และวันนี้เองจริง ๆ ตามที่ท่านรองบอกว่าท่านจะขายโน้นขายนี้ น่าจะมี
 ข้อบัญญัติการจัดเก็บในเรื่องการขายวัสดุเชื้อเพลิง วัสดุอะไรต่าง ๆ เข้ามาพร้อมกัน
 ท่านสมาชิกจะให้เห็นชัดเจน สำหรับในเรื่องนี้มันต่างมุมมองความคิดเห็นกัน อีก
 เรื่องหนึ่งที่ท่านรองบอกว่าการทำ MOU ใช้ในฐานะของผู้บริหารจะทำ MOU น้ำแต่
 MOU ที่ไม่มีผลผูกพันต่อสภาท่านทำได้เลย แต่ถ้า MOU ที่มีผลผูกพันสภา ท่านต้อง
 นำเข้ากลับมาในสภา ยกตัวอย่างที่ท่านไปทำ MOU กับท้องถิ่นในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
 ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานี้เองท่านยอมรับว่าท่านนำเข้าสู่สภา ขอสภาเห็นชอบสิ่งที่ท่านไปทำ
 MOU ในข้อตกลง ข้อตกลงที่ท่านไปทำที่ผ่านมา วันนี้ท่านได้นำเข้าสู่สภาขอให้สภา
 เห็นชอบด้วย ซึ่งผมบอกแล้วว่าญัตตินี้ ผมมองว่าไม่ค่อยถูกต้องเพราะมีข้อเห็นชอบใน
 เนื้อหาตัวนี้ด้วย ตอนเมื่อเข้าผมก็พูดไปที่ แต่อาจจะพูดเร็วพวกเราเลย ใบปะหน้า

นายพิษณุพล ประธาน -ขอให้ท่านถาวร บุปผาเจริญ สรุปลด้วย เพราะเราคุยกันมาพอสมควรแล้ว
 ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ ท่านบอกมาว่าท่านไม่ต้องเข้ามาสู่สภาผมก็เลยชี้ให้ดูว่าที่ท่านพูดมานี้ชัดในเรื่องของ
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง หลักการที่ท่านพูดถึงในเรื่องของการลง MOU ที่เกี่ยวข้องกับสภา ก็เลยชี้เป็นประเด็นไป
 ในเรื่องของ MOU ก็คงชัดเจนในเรื่องของเอกสารหลักฐานในที่ที่ท่านนำเข้าสู่สภาขอ
 ความเห็นชอบกับสภา ท่านได้ตกลงกับท้องถิ่น ในเรื่องการบริหารงานอย่างที่ท่านรอง

นายถาวร บุปผาเจริญ นายก็ได้พูดถึงว่าท่านมองเห็นทะเลรูปโปร่งหมดแล้วว่าได้ผลกำไรหรือขาดทุน อย่างที่
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ท่านสมาชิกหลายคนพูดว่าเนื่องจากสภาแห่งนี้ไม่มีการนั่งคุยกันท่านรองก็ไม่มานั่งคุยว่า
 ดำเนินการจุดนี้มาถึงจุดนี้ ผลกำไรขาดทุนคืออย่างไร สรุปแล้วเราไม่ขาดทุนที่เราพูดเป็น
 ท่วงกัน เนื่องจากจังหวัดเทียบเคียงข้างเคียงอย่างจังหวัดเชียงใหม่เองเขาอัตราจัดเก็บอยู่
 ๘๐๐ บาท เขาว่าจ้าง ๖๘๐ บาท ก็ตามนะครับมันมีส่วนต่างเห็นชัดเจนแต่ประกาศ
 ข้อบัญญัติमानะครับของเขาใช้ ๘๐๐ บาท ของเราวันนี้ะครับจะใช้คำว่าไม่เกิน ๘๐๐
 บาท แต่คำว่าไม่เกิน ๘๐๐ บาทเป็นมุมกว้าง ๆ ท่านจะเริ่มต่ำจาก ๘๐๐ บาท มาจนถึง
 ศูนย์ก็ย่อมได้ ก็คงมีเรื่องที่น่าชี้แจงเท่านี้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านณรงค์ พินิจสีบ

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินิจสีบ

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมฟังการอภิปรายมาครั่งค่อนข้างแล้ว วันนี้ถือว่าเป็น
 เรื่องที่สำคัญและผมก็ได้ข้อคิดจากทั้งสองฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นผมเข้าใจว่าโรงงาน
 กำจัดขยะ หกเจ็ดร้อยล้านบาท ถ้าไม่มีกฎหมายข้อนี้ออกมาก็บริหารจัดการไม่ได้
 งบประมาณที่เราทำไปก็สูญเปล่า แต่ในเรื่องที่ความเป็นมาที่เริ่มต้นมา เราคงไม่พูดถึง
 เพราะว่าผ่านจุดนั้นไปแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งก็มีข้อกังวลในเรื่องของการออกร่างข้อบัญญัติ
 เพราะกลัวเราไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน อันที่สองกลัวเรื่องผิดกฎหมายผมก็อยากให้
 ทางฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ให้ชัดเจนว่าตรงไหนและฝ่ายบริหารสามารถแก้ร่างได้หรือไม่ ท่าน
 แก่ได้เราก็แก้ไขกันไปจะได้จบ ครั่งค่อนข้างแล้วยังไม่มีข้อสรุปเลยท่านประธาน
 ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน

ประธานสภาฯ

ผมก็พอจะสรุปจับใจความได้ว่า ท่านสมาชิกบางท่านเกรงว่าในการที่เรามีส่วนต่างสอง
 ร้อยบาทที่เราจะจ่ายขาดเงินสะสม กลัวว่าจะสูญเปล่าไปแต่ทางฝ่ายบริหารคาดว่าจะ
 จ่ายเงินสะสมสิบเก้าล้านบาท อาจจะไม่ใช่หมด สองเราก็เบิกไปตามความเป็นจริงที่ขยะ
 เข้าเสร็จแล้วการบริหารการจัดการขยะสามารถจะทำได้กำไร เพียงแต่จะยืมเงินเงิน
 งบประมาณอาจจะต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปลงทุน เพื่อจะให้ได้ส่วนต่างอาจจะ
 กำไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าต้นละร้อย ตามที่ฝ่ายบริหารสรุปมา บางท่านอาจจะฟังจับ
 ใจความกันไม่ถูกต้องเพราะว่าแต่ละท่านก็หลากหลาย

-ขอเชิญท่านณรงค์ พินิจสีบ

นายณรงค์ พินิจสีบ

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมดูด้านข้อบัญญัติทั้งหมดแปดข้อ ไม่มีข้อไหนเลยที่
 บอกว่าต้องจ่ายเงินสะสมอะไรต่าง ๆ คือเรากำลังพิจารณาทั้งแปดข้อในร่างข้อบัญญัตินี้
 ว่ามีตรงไหน ที่เอื้อประโยชน์กับเอกชน มีตรงไหนหรือไม่ที่จะผิดกฎหมาย เรามาแก้
 ร่างข้อบัญญัติทั้งแปดข้อนี้ได้หรือไม่ เพราะว่าท่านบอกว่าสิบเก้าล้านบาทหรืออะไรต่าง ๆ
 ผมยังไม่เห็นมีอะไรชักข้อเลย

นายพิชณพล ประธาน คือตามที่ผมจับใจความนี้ได้ เชิญท่านนั่งลงก่อนเพราะเราต้องตราเป็นข้อบัญญัติเพื่อจะ
ประธานสภาฯ ไปเก็บเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอาขยะมาทำถังกับเรา แต่ในการจะใช้เงิน
งบประมาณนี้ว่าเราจะใช้จุดไหนก็คงอีกก็ต้องมีการต่างฝ่ายบริหารอาจจะต้องได้มาขอใน
ที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าท่านจะทำจะแปรจะอะไรทั้งหลายทีเดียวเราจะแปรญัตติทั้ง
สภา เราก็สามารถจะตัดข้อความอะไรได้ ชักซ้อมความเข้าใจให้ท่านสมาชิกได้รับฟัง
ข้อมูลก่อน

นายพิชณพล ประธาน -ขอเชิญท่านณรงค์ พินธิสึบ

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสึบ

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ไครพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้จะต้องมี แต่ว่า
ฝั่งที่วิตกกังวลว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน หรือว่าจะกลัวผิดกฎหมายถ้าเกิดยกมือ
ขึ้นมาอะไรต่าง ๆ ผมอยากให้บอกให้ชัดเจนว่าข้อไหนและเป็นอย่างไรสามารถได้หรือไม่
และฝ่ายบริหารสามารถแก้ร่างข้อนี้ได้หรือไม่ ก็น่าจะจบง่ายกว่านี้ท่านประธาน
ขอขอบคุณ

นายพิชณพล ประธาน

ประธานสภาฯ

เดี๋ยวถ้าท่านยังมีข้อมูลอะไร เชิญท่านแปรญัตติในวาระสองเพราะที่ประชุมสภาแห่งนี้
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ถ้าอย่างนั้นผมจะขอมติในที่ประชุมในวาระที่หนึ่ง
-ขณะนี้สมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑
- สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง เรื่อง ค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย โปรตยกมือ จำนวน ๒๓ เสียง
- สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง เรื่อง ค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย โปรตยกมือ จำนวน ๓ คน

นายคมสัน จิตรมั่น

ท่านประธานอนุญาตให้พูดหรือยัง

ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิชณพล ประธาน

ไม่ได้ ท่านมีหน้าที่ยกมือหรือไม่ยกมือแค่นั้น

ประธานสภาฯ

นายคมสัน จิตรมั่น

ผมอยากให้ขานชื่อคนที่ไม่ยกมือด้วย เพราะจะได้บันทึกไว้ในที่ประชุม

ส.อบจ.อ.แม่ะ

นายพิชณพล ประธาน

ท่านต้องบอกก่อนเพราะผ่านไปแล้ว ท่านเลขานุการสภาผลมติในที่ประชุมเป็นอย่างไร

ประธานสภาฯ

บ้าง

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๖ เสียง รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ไม่เห็นชอบจำนวน ๓ เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

นายพิษณุพล ประสาน - ต่อไปวาระที่ ๒ เป็นขั้นตอนของการแปรญัตติ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาเป็นข้อ ๆ

-ขอเชิญท่านจินณ์ ถาคำฟู

นายจินณ์ ถาคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ขออนุญาตท่านประธาน ที่ผมไม่รับหลักการเพราะผมอยากเห็นที่เราร่างข้อบัญญัติฉบับนี้มันเป็นข้อความที่สมบูรณ์ไม่ได้ขัดที่ว่าจะไม่ให้บริหารต่อไปเพราะผมเคยท้วงติงเคยพูดผมอาจจะไม่มีความเข้าใจเหมือนเพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่าน ที่ท่านมีความเข้าใจ แต่ไม่ใช่เพราะความตื้อรั้นหรือรู้มากหรืออวดเก่ง อย่างในกรณีที่เรารื้อกันว่าขอเพิ่มเติมได้ไหมฉบับร่างเขียนเดิมไว้เขียนไว้เลยนะครับในข้อที่สี่ไม่ทราบที่ท่านสมาชิกมีอยู่ในมือหรือไม่ ข้อที่สี่ในวรรคที่สองท่านเขียนบอกว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอาจมอบให้เอกชนกระทำการกิจการตามความในวรรคหนึ่งและเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวกับแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ แต่ในที่ประชุมที่เราหารือกันขอให้เพิ่มในข้อนี้ในวรรคที่สองข้อที่สี่โดยให้เพิ่มไปว่าทั้งนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา แต่วันนี้ฉบับร่างที่เข้ามาใหม่นะครับท่านประธานไม่ทราบผมอาจจะอ่านหนังสือมากมีความเข้าใจผิดว่าคนอื่นคำว่าผู้ให้บริการมันเป็นคำนิยามที่อธิบายความของกฎหมายเช่นว่าคดีหลักทรัพย์ สมมุติว่าหลักทรัพย์ ทรัพย์คืออะไรมันเป็นคำอธิบายท่านประธาน การที่เราตรากฎหมายมันก็จะ มี หนึ่ง สอง สาม สี่ ข้อที่หนึ่งบังคับใช้กฎหมายยังไร ข้อที่สองบังคับใช้กฎหมายยังไร ผมไม่ได้ขัดว่าจะไม่มี จะไม่ให้มีตรากฎหมายตรงนี้แต่มันขัดหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง แม้กระทั่งในคำแถลงของฝ่ายบริหารท่านผมพูดย้อนหลังไปนิดหนึ่งได้ไหมครับท่าน ขั้นตอนแปรญัตติ ท่านแถลงบอกวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน แต่วันนี้ท่านมาตามมันขัดกันนะครับ ท่านไปก่อนด้วยความหวังดียังงั้นผมไม่ทราบ ไปเจรจาไปตกลงทำ MOU กับท้องถิ่นไว้ก่อนแล้วมาให้สภาแห่งนี้ตรากฎหมายตามท่านมันเป็นอย่างไร ข้อที่ แปด ผมก็ยังกังขาอีกต่างหากผมไม่ใช่ว่าผมจะกลัวท่านมีอำนาจมากไปไม่ใช่ใช้อย่างนั้น เพราะหลังจากที่ หลังจากที่เราครบ สองปี ที่บริษัทนี้ทำการดำเนินการตามสัญญาจะต้องมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยการหาผู้รับจ้างหรือหาผู้เช่าตรงนี้ผมกังวลมันเลยกลายเป็นกังวลสำหรับร่างฉบับนี้ กังวลว่าข้อที่ แปด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และมีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง ผมคิดมากไปหรือเปล่าไม่ทราบ ผมกังวลอย่างนี้ ถ้าสมมุติจะแปรจะเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่เห็นสมควรแต่ถ้าผม ผมก็มีติดใจอยู่ สอง สาม ข้อในเรื่องของแปรญัตติ ในเรื่องของผู้ให้บริการมันเป็นคำอธิบายความไม่ได้ตราเป็นข้อบัญญัติว่า หนึ่ง สอง สาม สี่ ทำอะไร ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน - ผมขอให้ท่านจินณ์ สรุปรวมอีกทีว่าจะแปรญัตติตัด เพิ่มตรงไหน ข้ออะไร
ประธานสภาฯ

นายจินณ์ ฤคำฟู คือในมือผมคนอื่นคงไม่มีแต่ผมมีฉบับเดิมอยู่ครับ ฉบับเดิมที่สภาเราไม่สามารถ
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุม แต่เป็นข้อหาหรือ ผม เก็บไว้หมดนะครับตัวเอกสาร
 เหล่านี้เป็นข้อหาหรือระหว่างสมาชิกกับฝ่ายบริหารอยากให้มันแน่นแฟ้นกันไปได้อะไรต่ออะไร
 เพราะเราไม่เห็นตั้งแต่ฉบับร่างฉบับอะไรข้อตกลงสัญญาที่เก่าแก่เราไม่เคยเห็นเลยวันนี้ที่
 ผมอภิปรายความเข้าใจของผม ผมอ่านเพียงแต่ข้อหาหรือกับอัยการ ที่วันนี้ที่ตกลงกันได้
 ว่า ในข้อที่สี่ ที่เราเขียนไว้ ผมอ่านอันเก่า ท่านประธานครับ อันเก่าข้อที่สี่ ที่เรา
 กำหนดราคาไม่เกิน ๘๐๐ บาท แต่ในวรรคที่สอง เขียนว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอาจมอบให้เอกชนทำกิจการตามความในวรรคหนึ่ง
 และเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ ที่เรากลลง
 กันไว้เราอยากให้เพิ่มตรงนี้ถ้าอยากให้แปรผมอยากให้แปรตรงนี้นะครับท่านประธาน
 ท่านไม่ฟังผมเลย

นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา
 ข้อสี่ ใช้นิใหม่

นายจินณ์ ฤคำฟู ข้อสี่ ฉบับเดิมครับท่านประธานครับที่เราพูดกันวันนั้นที่สภาไม่ครบองค์ประชุมเพราะว่า
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เราเห็นต่างกันอย่างนั้น ข้อที่สี่ เพื่อนสมาชิกหลายท่านให้เพิ่มเติมข้อความตรงนี้แต่ว่า
 ข้อความที่เราไปใส่ในร่างฉบับร่างนะครับกลายเป็นคำนิยาม คำนิยามคือคำอธิบายความ
 นะครับท่านประธานไม่ได้ตราเป็นข้อบัญญัติที่ผมยกตัวอย่างพูดแล้วพูดอีกนะครับ แต่
 เพื่อนสมาชิกจะเห็นต่างก็ได้แต่ผมเห็นอย่างนี้นะครับ ถ้าเราเพิ่มได้ไหมครับ ถ้าท่านไม่
 เพิ่มก็ไม่เป็นไร ถ้าเพิ่มข้อยุติผมเสนอตรงนี้นะครับ ในข้อที่สี่ วรรคที่สองนะครับท่านบอก
 ทั้งนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาแต่ที่ท่านเปลี่ยนมานั้นะครับมาฉบับใหม่ที่แจกมา
 นี้ะครับท่านประธาน ท่านเอาไปใส่ในคำนิยาม ขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน มีท่านใดจะแปรญัตติ เชิญท่านณรงค์ พินธิสีบ
 ประธานสภา

นายณรงค์ พินธิสีบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในข้อที่สาม ย่อหน้าที่สาม ผู้ให้บริการหมายความว่า
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางหรือเอกชนผู้รับมอบกระทำกิจการขององค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดลำปางที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อันนี้
 หมายถึงเอกชนที่ได้ประมูลงานและที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข สองปี หรือไม่ อยากสอบถาม
 ท่านหรือเป็นข้อยกเว้น สองปีนี้ คำนิยามคำนี้เป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าหรืออย่างไรงและก็
 อีกข้อหนึ่งที่ขอแปรญัตติขอสนับสนุนของท่านจินณ์ ฤคำฟู ว่าข้อที่ สี่ ย่อหน้าที่ สอง
 ขออนุญาตเอ่ยนาม ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอาจ
 มอบอำนาจให้เอกชนกระทำกิจการตามความในวรรคหนึ่งและเรียกเก็บค่าบริการที่
 เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพิ่มเติมว่าโดยเอกชนนั้นจะต้องได้รับ
 ความเห็นชอบจากสภา

นายพิษณุพล ประสาน มีท่านณรงค์ พินธิสึบ ท่านจันทน์ ถาคำฟู และมีท่านได้อีก เชิญครับท่านถาวร
 ประธานสภา บุพผาเจริญ
 นายถาวร บุพผาเจริญ จะขอในเรื่องของข้อที่สี่ เรื่องการจัดเก็บต้นละไม่เกิน แปดร้อยบาท ขอให้เป็นไปตามที่
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง พรบ. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกำหนดไว้เท่าไรก็
 ตามนั้นเพราะสภาแห่งนี้เราไม่มีข้อมูลอะไรว่าการกำหนดอัตราสูงสุดของ พรบ. ใช้ว่า
 พรบ. กฎหมายใหญ่เลยเขียนไว้ยังไงก็เอาตามนั้น เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของสภาด้วย
 เพราะฉะนั้นผมขออิงผมใช้คำว่าขอกฎหมายใหญ่ไว้เพราะทางเราเองสมาชิกบางคน
 ยังไม่มีข้อมูลว่าเราควรกำหนดการจัดเก็บขยะเท่าไร หรืออย่างไรเลยในเรื่องนี้ขอแปร
 ญัตติตัดข้อความแก้ไขเพราะคำว่าไม่เกินแปดร้อยบาทหรือต้นละไม่เกินหนึ่งพันบาท
 หรือตาม พรบ. นะครับไม่มีผลกระทบอะไรอยู่แล้วนะครับ ในตัวนี้ก็ขอสถานะครับผมว่า
 ในสภาขอกฎหมาย พรบ. ความสะอาดนะครับในอัตราสูงสุดไว้เท่าไรก็เท่า นั้นนะครับ
 เพราะรายละเอียดผมเองก็อ่านมาไม่หมด สำหรับอีกอันหนึ่งข้อห้า ให้นายกองคการ
 บริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจกำหนดอัตราค่าบริการตามข้อสี่ ได้ไม่เกินในอัตราที่
 กำหนดในข้อบัญญัตินี้และอยากจะเพิ่มเติมอีกซักหน่อยนะครับกำหนดอัตราจัดเก็บนะ
 ครับไม่ต่ำกว่าอัตราว่าจ้างเอกชนที่เข้ามาดำเนินการนะครับ ท่านจะว่าจ้างเอกชนเท่าไร
 ก็ขอให้ท่านประกาศข้อในตามอัตรานั้นนะครับจะไม่มีผลเรื่องนี้จะไม่ผลต่อประมาณ
 ต่อไปนะครับ คือในประเด็นกฎหมายนั้นะครับเราพูดกับจริงๆ เลยนะครับถ้าอย่างที่เป็น
 มาตามที่เรายกกันมาตั้งแต่เข้าหน้าครับ ถ้าท่านประกาศสองร้อยห้าสิบบาท ถ้าว่าจ้าง
 สี่ร้อยห้าสิบนะครับ ตรงสองร้อยบาทนี้ะครับถึงแม้เราไม่ตั้งเงินจ่ายขาดสะสมหรืออะไร
 ต่างๆ นี้ะครับผู้รับจ้างเขามีสิทธิตามกฎหมายในการเรียกเก็บในส่วนต่างนี้กับ อบจ.
 โดยตรงเราจรปฏิเสศการจ่ายตรงนี้ไม่ได้ะครับ เพราะเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่
 กระบวนการวันนี้ถ้าผ่านปึกก็เป็นไปตามนั้นะครับเนื่องจากเป็นสัญญาพ่วงท้ายสองปี
 อันนั้นเป็นสิทธิที่เขาต้องรับจ้างนะครับและเป็นค่ารับจ้างที่ทางท่านนายกได้ไป
 ดำเนินการตกลงนะครับ จริงๆ แล้วผมว่าน่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งโดยที่ท่านนายก
 ท่านรอง นะครับคุยกับผู้รับจ้างเสร็จแล้วนะครับจะมีผลประโยชน์ที่ท่านบอกของเรื่อง
 ของ RPF อะไรต่างๆ ปุ๋ยต่างๆ อย่างตัวนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ารายได้ตัวนี้มาอย่างไรนะครับ
 ซึ่งท่านรองก็บอกว่ามีรายได้เข้ามาจริงๆ อยากให้ท่านรองทำดำเนินการรวดเร็วออก
 ข้อบัญญัติจัดเก็บในเรื่องของการขายวัสดุในการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง หลากๆ ท่านพูดถึง
 นะครับ ว่าต้นเท่าไรแต่ที่ผมมีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าขยะสลิปต้นนี้ใช้ขยะสลิปต้นท่านจะได้วัสดุ
 ตัวนี้มาเท่าไร ถ้าขยะเข้าหนึ่งต้นท่านจะได้วัสดุตัวนี้มาหนึ่งต้นเลยไม่ใช่ เพราะต้องคัด
 แยกทิ้งออกไปนะครับ ตัวนี้อย่างให้ท่านได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกเลยว่าขยะเข้ามาร้อยต้น
 จะเป็นตัวนี้รายได้เท่าไรนะครับให้ความอุ่นใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ก็ส่วนของ
 ผมก็ขอแปลไว้สองจุดนะครับในเรื่องของอัตราจัดเก็บที่ไม่ต่ำแปดร้อยนี้ะครับไม่เกิน
 แปดร้อยนี้ะครับขอเป็นตาม พรบ. เรื่องของความสะอาดนะครับซึ่งกฎหมายได้เขียนไว้

นายถาวร บุปผาเจริญ แล้วว่าจัดเก็บเท่าไรในอัตราสูงสุดนะครับเพราะท่านใช้คำว่าไม่เกินนะครับ และอีก
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง อันหนึ่งข้อหากำหนดจัดเก็บนี้ขอให้ประกาศใช้ไม่ต่ำกว่าค่าว่าจ้างผู้รับจ้างในการดำเนินการ
 ขอขอบคุณมากครับ

นายพิษณุพล ประสาน เดี๋ยวผมขอให้ท่านทั้งหลายได้ขอแปรญัตติตัดหรือเพิ่มบางท่านอาจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะ
 ประธานสภาฯ สรุปให้ท่านพิจารณาเป็นข้อ ๆ

ข้อ ๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ค่าบริการการจัดการขยะ
 มูลฝอย มีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

ข้อ ๒ หลักการและเหตุผล มีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการ
 แก้ไข

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

“ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย” หมายความว่า ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
 วงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
 จังหวัดลำปาง

“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นเงินสดหรือ
 เช็คที่ผู้ขอใช้บริการต้องชำระแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หรือเอกชนผู้รับมอบ
 ภารกิจกิจการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หรือเอกชน
 ผู้รับมอบภารกิจกิจการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ผ่านความเห็นชอบของ
 สภากองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
 รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งขอใช้บริการและได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ
 มีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

นายพิษณุพล ประสาน - เชิญท่านณรงค์ พิณธิสัย

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พิณธิสัย คือ ท่านประธาน ผมสอบถามว่าเอกชนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานี้ด้านเอกชน

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริษัท วีวี อะไรประมาณนี้ครับอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือไม่

นายพิษณุพล ประสาน คือ ตอนนี้อย่างไรจะแปรญัตติเพิ่มหรือตัดข้อความ

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พิณธิสัย ผมถามนิตหนึ่งก่อนว่าอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ในเงื่อนไขก็ไม่ต้องเพิ่มอะไร

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เพราะว่ายังขัดแย้งกับสัญญาที่ว่าสองปี ต้องให้เขาบริหารต้องเป็นบริษัทนี้ แต่ว่าบริษัทนี้
 ถ้าเกิดขอความเห็นชอบจากสภาแล้วสภาไม่เห็นชอบมันจะขัดแย้งกันไม่เป็นข้อหาเลื่อน
 ครับ คือคือประเด็นนี้ก่อนนะครับ เราว่าคือสัญญายกบอกว่าบริษัทนี้ต้องบริหารต่อสองปี
 โดยทำสัญญาจ้างใหม่ แต่การทำสัญญาจ้างถ้าเกิดมาขอความเห็นชอบจากสภาแล้วเกิด
 สภาไม่เห็นชอบมันจะขัดแย้งกันไม่ คำจำกัดความของข้อนี้ที่ท่านให้ไปมันมีช่อง

นายพิษณุพล ประสาน ถ้าวางนั้นเพื่อความสบายใจเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามเราจะได้มีความเข้าใจและ
ประธานสภาฯ ก็จะได้ไม่ต้องแปรญัตติ เชิญฝ่ายบริหาร

นายเกรียงเดช สุทรภักดิ์ ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ข้อบัญญัตินี้หมาย
รองนายก อบจ. ลป. ความเป็นเรื่องของค่าบริการการจัดการขยะ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เขาใช้
คำว่าอะไรผู้ขอใช้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการก็คือเราจะไปเรียกเก็บเขาเรียกเก็บเทศบาล
อบต. ต่างๆ นี่เท่าไรในข้อบัญญัตินี้ระบุไว้แล้วก็ผู้ให้บริการคือคนที่ไม่เรียกเก็บกับ
เทศบาล อบต. นี่คือใครนะครับผู้ให้บริการคือแปลว่าอย่างนี้ ผู้ขอใช้บริการก็คือ อบต.
เทศบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน เขาระบุในคำนิยามเรียบร้อย ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามัน
จะไปขัดหรือไปแย้งไปอะไรเกี่ยวกับสัญญาเดิม ทางนิติกรวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่ามัน
ไม่ขัดครับ

นายพิษณุพล ประสาน เชิญครับท่านณรงค์ พินิจสีบ

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินิจสีบ ท่านประธาน ผมถามเฉพาะผู้ให้บริการผมเข้าใจว่าหมายถึงว่าเอกชนที่ที่ได้
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง รับมอบจาก อบจ. ใช่หรือไม่ ให้เป็นผู้เก็บค่าบริการอะไรต่างๆ นะครับถ้าอยู่ในเงื่อนไข
สองปี ที่ของบริษัทจะขัดแย้งกันหรือไม่

นายพิษณุพล ประสาน เชิญฝ่ายบริหาร

ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทรภักดิ์ ดีความตามข้อกฎหมายเอกชนแปลว่าทุกคนละครับไม่ได้ระบุว่าเป็นบริษัทอะไรแปลว่า
รองนายก อบจ. ลป. ทุกคนต้องผ่านความเห็นชอบต่อสภาครับเราเราเขียนไว้ชัดเจนนะครับ และก็คิดว่าจะ
ดีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับ ครับก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมด ครับ ขอขอบคุณครับ

นายพิษณุพล ประสาน มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธานสภาฯ เชิญท่านณรงค์ พินิจสีบ

นายณรงค์ พินิจสีบ หมายถึงช่วงเวลาสองปี นี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้หมดใช่ไหมครับต้องขอความเห็นชอบจาก
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สภาทั้งหมดใช่หรือไม่ เงื่อนไขสองปี ที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตอนนี้ ต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้
หรือไม่ ช่วงเวลา สองปี นี้

นายพิษณุพล ประสาน สองปีใช่ไหมท่าน

ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทรภักดิ์ ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เพื่อความชัดเจน
รองนายก อบจ. ลป. นะครับก็คือว่าผม เข้าใจแล้วว่าท่าน สจ. ณรงค์ พินิจสีบถามกรณีนี้ กรณีสองปีใช่หรือไม่
สองปีนี้จะระบุไว้ในสัญญาแล้วนะครับก็ตามสัญญาที่เราได้ทำกันไปแล้ว ก็ไม่ได้ขัดอะไร

นายพิษณุพล ประสาน มีอะไรอีกหรือไม่เชิญ เชิญท่านณรงค์ พินิจสีบ

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินิจสีบ ผมดูช่วงสุดท้ายหลังจากข้อแปด ประการนี้ต้องประกาศบังคับใช้ได้เลย

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน คือท่านต้องแปรเป็นข้อๆ

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินิจสีบ คือผมกำลังถามข้อนี้ที่โยงกันข้อนี้ว่าโยงหลังจากข้อบัญญัตินี้ผ่านประกาศใช้ได้มีผล
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บังคับทันทีเลยที่นี้ก็มีปัญหาในช่วงเวลาสองปี ที่บริษัทที่อยู่ในสัญญาก่อสร้างแรกนั้นะ
 ครบยังอยู่ในเงื่อนไขไม่ถ้าอยู่ถ้าท่านบอกว่าอยู่ที่ไม่เป็นไร อยู่ที่คืออยู่ และถ้าจะจ้าง
 บริษัทนี้ภายในสองปีต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ กฎหมาย

นายพิษณุพล ประสาน เชิญฝ่ายบริหาร ต้องผ่านสภาทั้งสองปี เลยใช่หรือไม่

ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทธภักติ หลังจากสองปีครบหลังจากสองปี ต้องผ่านสภานะครับ แต่จะอาจในระหว่างสองปีระบุ
 รองนายก อบจ.ลำปาง ในสัญญาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องเข้าใจนะครับว่า นี่ไม่ใช่การจัดการที่ไปกำจัดขยะนะ
 ครับแต่เป็นการจัดเก็บค่าบริการนะครับเป็นการจัดเก็บค่าบริการนะครับเราอาจจะ
 จัดเก็บเองโดย อบจ. ก็ได้หรือเราจะมอบไปให้เอกชนไปจัดเก็บแทนเราก็ได้ในเฉพาะ
 ข้อบัญญัตินี้นะครับ เฉพาะข้อบัญญัตินี้

นายพิษณุพล ประสาน เชิญท่านจินณ์ ถาคำฟู

ประธานสภาฯ

นายจินณ์ ถาคำฟู ผมได้นำเรียนท่านประธานไปแล้ว ท่านประธานครับผู้ให้บริการที่ว่าเราได้ระบุไว้ของผม
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ผมไม่มีนะครับท่านประธานครับ คำว่าผู้ให้บริการนี้แต่ผมอ่านของคนอื่นเขาจะมีที่เขียน
 ไว้ว่าหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางหรือเอกชนผู้รับมอบกระทำกิจการ
 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ของผมไม่มีนะครับที่ว่าต้องผ่านสภาไม่มีนะครับ
 ของผมไม่มีครับ

นายพิษณุพล ประสาน สักครู

ประธานสภาฯ

นายจินณ์ ถาคำฟู นี่ร่างใหม่ร่างเก่าผมอยู่ตรงนี้

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน เชิญท่านจินณ์ ถาคำฟู

ประธานสภาฯ

นายจินณ์ ถาคำฟู นี่ร่างใหม่ครับ

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน เตียวๆ ผมจะขอให้ท่านสมาชิกแปรเป็นท่านๆ ไป

ประธานสภาฯ

นายจินณ์ ถาคำฟู ก็ผมจะแปรตรงนี้ไงครับท่านเพราะผมเสนอเป็นคนที่สอง

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน ผมขออนุญาตให้ท่านณรงค์ พินิจสีบ ให้จบก่อน ถึงจะอนุญาตให้ท่าน

ประธานสภาฯ

นายพิษณุพล ประสาน ท่านณรงค์ พินธิสีบ เข้าใจแล้วจะแปรญัตติตัดหรือเพิ่มข้อความ
 ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสีบ ถ้าข้อแรกท่านบอกว่าในข้อที่สามนี้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงในสภาแล้วว่าหลังจากสองปี
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง แล้วก็ตามนั้น

นายพิษณุพล ประสาน ผมเข้าใจแล้ว
 ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสีบ ข้ออื่นผมแปรเพิ่มได้หรือไม่ ข้อสี่
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน ได้ครับ แต่ผมจะขอเป็นข้อๆ ไป
 ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสีบ ครับท่านประธาน

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน ตอนนี้ข้อหนึ่ง ข้อสอง ข้อสาม ของท่านผ่านไปแล้วนะครับ
 ประธานสภาฯ ผมจะ让您แปรเป็นท่านๆ ไปนะ ถ้าอย่างนั้นผมต้องขอมติในที่ประชุม

นายบุญเชิด พรมศร ขออนุญาตท่านประธานครับผมจะแปรครับเพราะผมอยาก让您ประธานอ่านนะครับ
 ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร ข้อบัญญัติเป็นข้อๆ ไปบางคนไม่มีครับอาจจะซ้ำกันหรือว่าของท่านจินน์ ถ้าคำพู ก็ไม่มี
 ของผมก็ไม่มีอาจจะเป็นคนละอย่างกันผมอยาก让您ประธานช่วยช่วยอ่านก่อนก็ได้

นายพิษณุพล ประสาน แจกให้ทุกท่านแล้วท่าน มีอยู่ในมือหมดแล้วนะ
 ประธานสภาฯ

นายพิษณุพล ประสาน ท่านบุญเชิดได้รับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ทุกท่านได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 ประธานสภาฯ จังหวัด เรื่องค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะ ผมให้ทางเจ้าหน้าที่
 ได้แจกให้ทุกท่านได้รับทราบ ผมจะดำเนินการประชุมต่อเลยนะ ตอนนี้ข้อ ๓ ผ่านไป
 แล้ว ท่านณรงค์จะแปรแล้วท่านก็ไม่ตั้งใจแล้ว ต่อไปเป็นข้อ ๔ ผมจะอ่านนะครับ แล้ว
 ท่านใดอยากจะแปรเพิ่ม แปรตัด 让您นายกมือเลยนะครับ

ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ
 หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเรียกค่าบริการการ
 จัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วน
 จังหวัดลำปางในอัตราตันละไม่เกิน ๘๐๐ บาท

ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอาจมอบให้เอกชน
 กระทำกิจการตามความในวรรค ๑ และเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องแทนองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดได้ ครับเมื่อกี้ท่านถาวร ข้อ ๔ ใช้ไหมครับ
 - มีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

นายถาวร บุปผาเจริญ ในข้อ ๔ นี้สักครู่ผมขอแปรญัตติตัด เรื่องอัตราจัดเก็บตันละไม่เกิน ๘๐๐ บาท โดยแปร
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ญัตติเพิ่มขอให้เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
 บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากเราเป็นสภาเล็ก ไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
 มีอะไรในข้อมูลในการกำหนดอัตรา ดังนั้นผมของอิงกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดไว้
 อัตราเขากำหนดไว้เท่าไร เราก็กำหนดตามนั้น ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทำให้มีหลังพียง
 หน่อย เพราะคำว่า เก็บไม่เกิน ๘๐๐ บาทมันต่างของจังหวัดอื่น จังหวัดอื่นที่เขาออกมา
 เขากำหนดเลยว่า อย่างเชียงใหม่กำหนดเก็บตันละ ๘๐๐ อันนี้จบเลย เสร็จแล้วเขา
 อาจจะแก้ ปรับใหม่เก็บเป็น ๑,๐๐๐ เลย นั่นก็ได้ แต่ของเราใช้คำว่าตันละไม่เกิน พอใช้
 คำว่าตันละไม่เกิน มันควรจะป้องกันกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดว่า เขากำหนดไว้
 อัตราสูงสุดเท่าไร ก็ตามนั้น ฝ่ายนิติกรคิดว่าคงมีข้อมูลในมืออยู่แล้วว่า พรบ.รักษา
 ความสะอาดเขากำหนดไว้เท่าไร ผมอยากให้นิติกรเราช่วยชี้แจงหน่อยว่าตามกฎหมาย
 พรบ.รักษาความสะอาดเขากำหนดไว้ในอัตราเท่าไร

นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาฯ ในข้อ ๔. เชิญฝ่ายบริหารว่า MOU เราเป็นอย่างไร หรือว่า พรบ.รักษาความสะอาด
 ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นายเกรียงเดช สุทธภักติขออนุญาตที่ประชุม พอดีว่ามัน ถ้าคิดตาม พรบ.รักษาความสะอาด กำหนดเป็นคิวบิก
 รองนายกอบจ.ลำปาง เมตร เป็นบาง พรบ. และเป็นอัตราส่วนว่าก็ตันเท่าไร อัตราส่วนจะยุ่งเหยิงไปหมด
 ท่านนึกเอาง่ายๆน้ำ ๑ คิวบิกเมตร (Q.) เท่ากับน้ำหนัก ๑ ตัน , สาลี ๑ คิวน้ำหนักไม่กี่
 ร้อยกิโลกรัม แล้วเราจะยุ่งกันไปหมด เพราะฉะนั้นผมเลยคุยกับทางนิติกรว่าเรากำหนด
 เป็นต้นไปเลย และการกำหนดว่าตันละไม่เกิน ๘๐๐ บาท มันก็ไม่ขัดต่อกฎหมาย
 เพราะ พรบ.รักษาความสะอาดบอกไม่ให้เห็นเท่าไร ข้อบัญญัติเราก็ไม่เกินเขา และเรา
 ก็ไม่สามารถจัดเก็บได้ราคานั้น ทางนิติกรมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม

นายสุธาเวช วงศ์ชมภู ขออนุญาตท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 นิติกรชำนาญการ ผู้บริหารทุกท่าน ในตัวของค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น
 ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการแก้ไขฉบับที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 กำหนดอัตราค่ากำจัดขยะมูลฝอยไว้ที่ จะมี rate ตามน้ำหนักถ้าไม่เกิน ๑๒๐ กิโล จะคิด
 ที่ ๒๐๐ บาท ส่วนที่เกิน ตั้งแต่กิโลกรัมที่ ๑๒๑ -๒๔๐ จะเพิ่มเป็น rate ที่ละ ๒๐๐ ซึ่ง
 ผมได้ไปตรวจสอบมาแล้วว่า จะตกอยู่ประมาณตันละ ๑,๖๖๖ บาท ในตัวค่าธรรมเนียม
 ท้าย พรบ.

นายพิษณุพล ประธาน เชิญท่านรองนายก
 ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทธภักติเท่าที่ทางนิติกรชี้แจง ก็คือว่าเราจะยุ่งเหยิงไปหมด มันจะอยู่ใน rate เป็นขั้นบันได
 รองนายกอบจ.ลำปาง เป็นเท่าไร รุนววยไปหมด แต่ผมเองวิเคราะห์แล้วว่า อย่างไม่เกิน ๘๐๐ บาท ร่าง
 ข้อบัญญัติให้ง่ายๆสั้นๆ ข้อบัญญัติยิ่งง่ายเท่าไร ง่ายต่อการปฏิบัติเท่าไร ก็ผิดพลาด

นายเกรียงเดช สุทธภักติ ยากเท่านั้น ผมเองผมต้องทำตามข้อบัญญัติที่เราร่างไว้ และเป็นข้อบัญญัติที่เป็นไปได้
รองนายกอบจ.ลำปาง และไม่ขัดต่อ พรบ.รักษาความสะอาดครับ อยากจะอธิบายว่า ถ้าเกิดว่าเราระบุเป็นตัน
ละไม่เกิน ๘๐๐ บาทมันจะง่าย และข้อเท็จจริงเราไม่เกินอยู่แล้วครับ

นายพิษณุพล ประสาน เดียวครับ ให้ท่านถาวรให้จบเป็นรายนะครับ ท่านถาวรเชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ ก็ในประเด็นนี้ที่ผมคุย เราใช้คำว่า ต้นละไม่เกินอยู่แล้ว ท่านอาจจะเก็บค่าได้ แต่
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง วันนี้ผมขอให้ฟัง พรบ.รักษาความสะอาด การจัดเก็บความสะอาดไว้แค่นั้นเอง ซึ่งใน
พรบ.เขียนไว้ ๑,๖๐๐ ก็จริง แต่ท่านไม่ได้นำ ๑,๖๐๐ มาใช้ แต่ท่านกำหนดเท่าไรก็ได้
แต่การออกข้อบัญญัติขอลิง พรบ.รักษาความสะอาดไว้แค่นั้นเอง เพราะการออก พรบ.
แต่ละอัน ความสะอาดกำหนดอัตราเขามีนักวิชาการ มีการกำหนดอัตรา มีค่าคำนวณ
อะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นหมด แต่วันนี้เราออก เรานั่งเทียนออก เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยพูด
จริงๆตอนนี้ เพราะฉะนั้นการออกเราอิง พรบ.กฎหมายใหญ่ไว้ มันปลอดภัยสำหรับทุก
คน ส่วนท่านจะนำไปใช้เท่าไรก็ได้ เพราะผมไม่ได้ขอให้ออก ต้องเก็บ ๑,๖๐๐ ใช้คำว่า
ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตาม พรบ.ความสะอาดนะครับ ฉะนั้นท่านก็ลอกของพรบ.รักษาความ
สะอาดลงไปทั้งหมดเลยก็ได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงว่า เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาด
ท่านก็ลงนี้ได้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาฯ เมื่อท่านถาวรได้ขอแปรญัตติในข้อ ๔ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอาจ
ให้บริการเอกชนส่วนราชการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการส่วนท้องถิ่น โดย
เรียกค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดเก็บขยะมูลฝอยครบวงจรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในอัตราที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดอัตราไม่เกิน ๘๐๐ บาท แต่ท่านถาวรขอแปร
เป็นไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาท ตามพรบ.รักษาความสะอาด ขอผู้รับรองท่านถาวร ผู้รับรอง
ถูกต้อง

- เชิญท่านพิเชฐ ทินอยู่

นายพิเชฐ ทินอยู่ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมว่าจริงๆแล้วเราก็
ส.อบจ.อ.เกาะคา มาถูกทางละ เริ่มตั้งแต่ท่านจันทร์ที่เขียบในเรื่องของตำแหน่งอะไรต่างๆถ้าได้มีก็โอเคนะ
อย่างท่านถาวรหรือ ผมมองว่า ผมไม่อยากจะให้กำหนดที่ ๑,๖๐๐ เพราะอย่างทีนิติกรนำ
เรียนเมื่อสักครู่ ว่า rate ๑๒๐ กิโลกรัมแรกเท่านี้ rate กิโลเท่านี้ปั๊บ มันสุ่มเสี่ยง ที่ร่าง
ข้อบัญญัติเราจะไปขัดกับกฎหมายใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างท่านถาวรนำเรียนนะ
ครับว่า เราไม่ต้องใส่ ๘๐๐ ได้ไหม ถ้าไม่ใส่ ๘๐๐ แต่อิงไปเลยครับว่า ไม่เกินกฎหมายใน
เรื่องการรักษาความสะอาด จบเลยครับไม่ต้องไป ๑,๖๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๕๐๐ เพราะ
ตีความยากอีก เอาเป็นว่าถ้าท่านตัดตรงนี้ทั้งบอกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ในอัตราไม่เกินกฎหมายรักษาความสะอาด จบเลยครับ ไม่ต้องไประบุ ฟิกว่าเป็นเท่าไร
แล้วก็ไม่มี ๘๐๐ ก็ได้ ผมเชื่อว่าท่านทำก็ไม่เกิน ๘๐๐ อยู่แล้ว ท่านจะตั้งเป้าไว้แค่ ๖๐๐
๖๕๐ หรือ ๔๕๐ ซึ่งไม่เกิน ๘๐๐ วันนี้ถึงตั้งเพดานไว้ไม่เกิน พรบ.รักษาความสะอาด มัน

นายพิเชษฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ไม่เกินอยู่แล้ว และไม่มีอะไรที่กังวลนะผมว่า แต่ถ้าท่านไปล็อกไว้ ๑,๖๐๐ เกิดไป
ตรวจสอบ พรบ.รักษาความสะอาด และคิวบิกเมตรอะไรไม่ถึง เกิดเค้าตีความไว้ ๑,๕๐๐
เราตั้งไว้ ๑,๖๐๐ ร่างข้อบัญญัติเราจะขัดกับกฎหมายแน่แม่อะไรนะครับ ผมว่าถ้าใช้
แบบท่านถาวรว่าได้ คือ ไม่ต้องกำหนด ๘๐๐ แล้วใช้ฟังก์กับกฎหมายใหญ่ว่า ไม่เกิน
พรบ.รักษาความสะอาดกำหนด จบเลยครับ ไม่ต้องไปตีความ พรบ.ว่าเค้า ๑,๕๐๐
๑,๕๐๐ ๑,๖๐๐ ละ แค่นี้ พรบ.กำหนดจบเลย แต่ตัด ๘๐๐ ทิ้งครับ ขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน เชียงฝ่ายบริหาร

ประธานสภาฯ

นายเกรียงเดช สุทธิภักดีจริงๆเราก็เขียนตามภายใต้กฎหมายที่กำหนดอยู่แล้ว แต่เพื่อความสบายใจ ก็อย่าง
รองนายก อบจ.ลำปาง นั้นก็ได้ ก็ไม่ต้องระบุตัวเลขไป ก็จัดเก็บในอัตราตามภายใต้กฎหมายที่กำหนด

นายพิษณุพล ประสาน ท่านถาวรจบนะครับ ท่านณรงค์เชียงใหม่ครับ

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสีบ ขอรื้อท่านประธาน เพราะว่าข้อนี้มันมีอยู่สองวรรค ท่านถาวรขอเสนอแปร

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
ญัตติ วรรคที่ ๑ แล้วท่านจะพิจารณาเป็นวรรค หรือเป็นข้อครับ เพราะว่าผมยังมีข้อที่
จะเสนอแปรในวรรคที่สองอยู่ครับผม

นายพิษณุพล ประสาน ได้ครับ เชิญครับท่านณรงค์

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสีบ ถ้าท่านจะเอาการแปรญัตติของท่านถาวรวรรคหนึ่งก่อนไหมครับ หรือว่ายังไง

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เพราะมันเป็นคนละวรรคกันนะครับ

นายพิษณุพล ประสาน วรรค ๑ ของท่านถาวรเรียบร้อยแล้วครับ วรรค ๒ หรือท่าน

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสีบ วรรค ๑ นี้ท่านของแปร สภาเห็นชอบหรือว่ายัง ต้องขอความเห็นชอบสภาก่อน

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง หรือป่าวครับ

นายพิษณุพล ประสาน ครับ เดี่ยวครับท่านคมสันนะครับ คือ ณ ตอนนี้นะครับ เมื่อท่านขอแปรต่อนะครับ

ประธานสภาฯ และเพิ่มเติม ผมก็ขอมติในที่ประชุมนะครับ ท่านณรงค์มีอะไรไหมครับ

นายณรงค์ พินธิสีบ วรรคเดียวใช้ไหมครับ เพราะว่าผมจะขอแปรวรรคที่สองต่อครับ

ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน ได้ครับ ผมยังพูดไม่จบครับผม เชิญนั่งก่อนครับ ท่านคมสันมีอะไรไหมครับ

ประธานสภาฯ

นายคมสัน จิตรม้น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมคมสัน จิตรม้น แม่ทะเขต ๒ นะครับ ท่านยัง

ส.อบจ.อ.แม่ทะ ไม่ได้ขอผู้รับรองที่ท่านถาวรขอแปรนะครับ

นายพิษณุพล ประสาน ยกมือรับรองไปแล้วครับ ท่านนั่งข้างหน้าครับ ท่านไม่เห็นนะครับ

ประธานสภาฯ